

เจตนา ร ม ณ์ ของ ผู้ ก่อ ตั้ ง มหาวิท ยาลั ย ชินวั ต ร



ผมใฝ่ฝันที่จะได้เห็นประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาาระดับแนวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับประเทศ และเป็นศูนย์กลางของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของโลกปัจจุบันและต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต

วันนี้ ผมจึงมีความยินดีและพอใจยิ่ง เมื่อมหาวิทยาลัยชินวัตรได้ก่อตั้งเป็นรูปเป็นร่างขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว เป็นมหาวิทยาลัยที่สะท้อนภาพลักษณ์ความทันสมัยทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อเน้นการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยชินวัตรในวันเริ่มต้นนี้อาจยังไม่สมบูรณ์แบบตามแนวปรัชญาที่วางไว้ แต่ผมเชื่อมั่นว่า คณะผู้บริหารจะมุ่งเดินหน้าเต็มเต็มความฝันของเราเพื่อให้มหาวิทยาลัยชินวัตรเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความภาคภูมิใจของประเทศและในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต

ผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ทีมงาน นักวิชาการ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีส่วนร่วมสานฝัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ถือกำเนิดขึ้น

พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร

คำนิยาม



จากประสบการณ์การบริหารงานในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ผมตระหนักถึงความสำคัญยิ่งในการบันทึกประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เจตนารมณ์ วิสัยทัศน์ ปรัชญา แนวคิด และทิศทางของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนั้นๆ เพื่อนำทางการพัฒนาสำหรับมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต ความจริงในข้อนี้ หมายความว่าความรวมถึงมหาวิทยาลัยชินวัตรด้วยเช่นกัน ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ผมได้เสนอแนวคิดในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยต่อ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร การสนทนาในช่วงเย็นก่อนวันคริสต์มาส คือ จุดริเริ่มของมหาวิทยาลัยชินวัตร ผมใช้คำว่า จุดริเริ่ม หรือจุดเริ่มต้นเพราะการฝ่าฟันอุปสรรคในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยยังยาวไกลและหนักหน่วงกว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะได้ก่อกำเนิดในอีกหลายปีต่อมา

ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2540 ผมได้เชิญ ดร.สุนทร บุญญาธิการ บรรยายเรื่อง “อาคารประหยัดพลังงานในประเทศไทย” สำหรับผู้บริหารกลุ่มชินวัตร ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการจัดทำผังแม่บทของมหาวิทยาลัยชินวัตร การจัดทำผังแม่บทของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ใช้เวลาถึง 1 ปี โดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันทุกสัปดาห์ โดยผมรับหน้าที่ในฐานะประธานที่ประชุมในทุกครั้ง วิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจจะก่อตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขณะนั้น ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ย่อมต้องอาศัยความมุ่งมั่น และมานะบากบั่นอย่างไม่ย่อท้อของคณะทำงานที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง การทำความฝันให้เป็นความจริงในสภาวะวิกฤตของประเทศจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ในขณะนั้น คณะทำงานแทบจะไม่สามารถห็นเข้าหาผู้ใดเพื่อการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่คงเป็นบุญของประเทศที่มหาวิทยาลัยชินวัตรสามารถก่อตั้งจนเป็นรูปธรรมได้ในวันนี้ ทั้งที่แนวคิดของการก่อตั้งได้ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2543

ท้ายที่สุด ผมมีความยินดีที่ได้มีการเรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับนวัตกรรมการออกแบบก่อสร้างมหาวิทยาลัยชินวัตร เพราะนอกจากจะทำให้คนทั่วไปได้เห็นถึงแนวความคิดในการออกแบบสถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ที่เพื่อคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมปรัชญาการศึกษาและเจตนารมณ์อันลึกซึ้งของผู้ก่อตั้งแล้ว ยังเป็นเสมือนบทบันทึกแห่งความใฝ่ฝันที่กลายเป็นความจริง และจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความสามารถแห่งการสร้างสรรคของคนไทยให้โลกประจักษ์ ผมจึงขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ และทีมงานออกแบบและวิจัยในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร มาในโอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยชินวัตรจะอาศัยปรัชญา วิสัยทัศน์และแนวคิดของการจัดตั้งเป็นกรอบในการบริหารจัดการสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร

คำนำ



ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชินวัตรในฐานะผู้ร่วมออกแบบสถาบันการศึกษายุคใหม่ที่จะเป็นคำตอบของอนาคต ทั้งในแง่คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสถาปัตยกรรมซึ่งมีการประสานระบบอย่างครบวงจร เพื่อให้เป็นต้นแบบของอาคารมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับภูมิภาคร้อนชื้น อย่างไรก็ตาม การแปลงเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้กลายเป็นรูปธรรมที่ตรงตามความใฝ่ฝันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จึงนับเป็นความกรุณาอย่างยิ่งที่ ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร คุณหญิงพจมาน ชินวัตร และ ดร.ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ได้ให้ความเข้าใจและกำลังใจแก่คณะทำงานในการฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆ มาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงสนับสนุนอย่างสูงสุดจากคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา ให้คำชี้แนะ และให้การสนับสนุนในทุกๆด้านเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ และ ดร.แสงสันต์ พานิช ที่กรุณาให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาทางด้านวิชาการจนได้คำตอบที่ดีเสมอ เมื่อประกอบกับการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะทำงานซึ่งมีศักยภาพสูงในแขนงต่างๆ ทั้งสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ในการทำงานอย่างสอดคล้องประสานกลมกลืนภายใต้กรอบความคิดเดียวกันแล้ว จึงทำให้งานสำเร็จลงด้วยดีในที่สุด ผมขอถือโอกาสขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการแก่ผู้ที่สนใจแนวความคิดและเทคนิคการออกแบบประสานระบบอาคารซึ่งประยุกต์นวัตกรรมสูงสุดของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ในขณะเดียวกันก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นต่อไปในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในแนวทางใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทในชีวิตจริงและความต้องการของคนในแต่ละภูมิภาคอย่างแท้จริง



ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ